

ข่าวความเคลื่อนไหวการเจรจา Brexit



ข้อเท็จจริงข่าว นางเทรธา เมย์ นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ ได้ประชุมกับคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ถึงความคืบหน้าภายหลังจากที่สหราชอาณาจักร และอียู สามารถบรรลุร่างข้อตกลงการแยกตัวออกจากอียูของสหราชอาณาจักรในหลักการทางเทคนิคเป็นที่เรียบร้อย เพื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของร่างข้อตกลงดังกล่าว พร้อมทั้ง ขอเสียงสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรี รวมถึงหารือเกี่ยวกับกระบวนการในขั้นตอนถัดไป ซึ่งความคืบหน้าในการเจรจา Brexit ดังกล่าวได้ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์พุ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินยูโร

ภายหลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี นางเทรธา เมย์ ได้แถลงการณ์ยืนยันว่าคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างข้อตกลงการแยกตัวออกจากอียูของสหราชอาณาจักรแล้ว โดยได้กล่าวว่า “ตนเองมีความเชื่อมั่นอย่างหนักแน่นว่าร่างข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงที่ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะเจรจาต่อรองกับฝ่ายอียูได้ และเป็นการตัดสินใจที่คำนึงถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดสำหรับสหราชอาณาจักร” โดยร่างข้อตกลงการแยกตัวออกจากอียูของ สหราชอาณาจักรได้ถูกเผยแพร่พร้อมด้วยคำแถลงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในอนาคตระหว่างสหราชอาณาจักรและอียูซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นสิทธิของชาวอียูที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร และสิทธิของชาวสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในอียู การจ่ายเงินชดเชยในการออกจากอียู (Divorce Bill) จำนวน 35,000 - 39,000 ล้านปอนด์ ตลอดจน ประเด็นพรมแดนระหว่างไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ที่ทั้งสองฝ่ายถกเถียงกันมาโดยตลอด โดยทั้งสองฝ่ายเห็นด้วยกับการหลีกเลี่ยงการกำหนดพรมแดนแบบเข้มงวด (Hard border) ระหว่างไอร์แลนด์เหนือและสาธารณรัฐไอร์แลนด์ ซึ่งจะส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายจะยังคงอยู่ภายใต้การเป็นตลาดร่วมโดยที่ไอร์แลนด์เหนือจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหภาพยุโรปต่อไป อย่างไรก็ตาม ใดๆก็ดี ถึงแม้ว่าร่างข้อตกลงฯ จะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรแล้วก็ตาม ขั้นตอนที่สำคัญถัดไปคือ

- นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

ต่างประเทศ ณ กรุงลอนดอน
11 Hertford Street, Mayfair,
London W1J 7RN

Phone : +44 207 4935749
e-Mail :
info@thaitradelondon.com

กระบวนการอนุมัติโดยรัฐสภา ซึ่งมีการคาดการณ์ว่านายกรัฐมนตรีเทราซา เมย์ จะต้องเผชิญหน้ากับการคัดค้านร่างข้อตกลงดังกล่าวจากสมาชิกรัฐสภาจำนวนมาก โดยนาย Jeremy Corbyn หัวหน้าพรรคแรงงานเห็นว่าร่างข้อตกลงดังกล่าว นั้น มีได้คำนึงถึงผลประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสหราชอาณาจักร ดังที่นายกรัฐมนตรีได้แถลงการณ์ นอกจากนี้ สมาชิกภายในพรรครัฐบาล (Conservative Party) หลายคนก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับร่างข้อตกลงดังกล่าว เนื่องจากอาจจะทำให้ สหราชอาณาจักรยังคงต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของอียูเป็นเวลาหลายปี (Transition Period) นอกจากนี้ พรรค Democratic Union Party (DUP) ของไอร์แลนด์เหนือที่เป็นผู้เคยสนับสนุนรัฐบาลในการลงมติต่าง ๆ ก็ได้แสดงท่าทีไม่เห็นด้วยเช่นกัน

ที่มา: BBC News

ข้อมูลเพิ่มเติม ภายหลังจากการแถลงการณ์ของนายกรัฐมนตรีเทราซา เมย์ นาย Dominic Rabb

รัฐมนตรีว่าการกิจการ Brexit ของสหราชอาณาจักรได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับร่างข้อตกลงการแยกตัวออกจากอียูของสหราชอาณาจักร อีกทั้ง นาง Esther Mcvey รัฐมนตรีฝ่ายกิจการบ้านเลขที่ของอังกฤษ นาง Suella Braverman รัฐมนตรีช่วยฝ่ายกิจการ Brexit และนาง Anne Marie Trevelyan รัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการ ก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ค่าเงินปอนด์ลดลง ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

ข้อคิดเห็นของ สศต. ถึงแม้สหราชอาณาจักรและอียูจะสามารถบรรลุร่างข้อตกลงการแยกตัวออก

จากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักรในหลักการทางเทคนิคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่นางเทราซา เมย์ ยังคงต้องเผชิญหน้ากับการคัดค้านร่างข้อตกลงดังกล่าวจากสมาชิกรัฐสภาจำนวนมากซึ่งนำไปสู่การลาออกของรัฐมนตรีหลายคน รวมทั้งมีการล่ำรายชื่อไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรี ซึ่งอาจจะนำไปสู่การสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่ภายในพรรค Conservative ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมากของสหราชอาณาจักรในการบรรลุข้อตกลง Brexit ได้ตามเป้าหมายเวลาที่กำหนด

สรุปโดย สศต. ลอนดอน